

TỈNH ỦY CAO BẰNG  
BAN CÁN SỰ ĐẢNG  
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cao Bằng, ngày 30 tháng 3 năm 2020

Số: 15/CV-BCS

V/v triển khai thực hiện công tác phòng,  
chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: - Tòa án nhân dân cấp huyện, thành phố Cao Bằng,  
- Tòa, Phòng trực thuộc Tòa án nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 2322-CV/TU, ngày 25/3/2020 của Tỉnh Ủy Cao Bằng về triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 172-TB/TW, ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 763/UBND-VX, ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh tại các thành phố lớn, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh Cao Bằng là rất cao. Để triển khai, thực hiện đợt cao điểm phòng chống, chống dịch Covid-19, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 763/UBND-VX, ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, các tổ chức đoàn thể, công chức và người lao động Tòa án nhân dân hai cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm soát tốt tình hình, không để dịch bùng phát.

- Quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ; bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân, công chức và người lao động, quyết tâm, nỗ lực trong thực hiện các biện pháp, nhiệm vụ phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh Ủy, UBND tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; thực hiện khai báo y tế tự nguyện theo hướng dẫn của Bộ y tế nhằm phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đo thân nhiệt, đeo khẩu trang tại nơi làm việc và khi ra ngoài cộng đồng.

- Tuyên truyền, quán triệt công chức và người lao động hạn chế tối đa giao tiếp với các trường hợp thuộc diện cách ly y tế; các trường hợp nhập cảnh về Việt Nam từ ngày 08/3/2020 đang cư trú, lưu trú tại tỉnh Cao Bằng; các trường hợp đi về từ Bệnh viện Bạch Mai và các địa điểm tại các tỉnh, thành phố trong cả nước có nguy lây nhiễm cao.

- Đẩy mạnh thông tin kịp thời để nhân dân tin tưởng, yên tâm, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch. Truyền tải thông điệp mỗi người dân là một chiến sỹ phòng, chống dịch; chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp cần thiết, rửa tay thường xuyên; hạn chế đến các cơ sở y tế khám, chữa bệnh trừ trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện tốt các khuyến cáo của các cơ quan chức năng, nhất là đối với người cao tuổi.

2. Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020. Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 01 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

3. Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Tòa án nhân dân tỉnh và các Chi bộ phải chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nội dung tiến hành việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 357-KH/TU, ngày 24/6/2019 và Công văn số 2312-CV/TU, ngày 19/3/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Cao Bằng, đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch bệnh trong quá trình tổ chức Đại hội.

4. Tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 02/2020/CT-CA, ngày 10/3/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hệ thống Tòa án nhân dân và các văn bản Hướng dẫn tổ chức thực hiện (Công văn số 17/TAND, ngày 11/3/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Chỉ thị số 02/2020/CT-CA).

5. Giao Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện, thành phố đôn đốc thực hiện và báo cáo với Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh những vấn đề mới phát sinh để chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu BCSD.



**T.M BAN CÁN SỰ ĐẢNG**

**BÍ THƯ**



**Lưu Thu Giang**